



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2551 หน้า 23

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## ผู้บริหาร มศว ชี้ทางแก่น.ร.ฆ่าตัวตาย

จีสพล.บรรจสอนวิชาสวัสดิการสังคม

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้สัมภาษณ์ว่า จากเหตุการณ์โศกเศร้าที่มีนักเรียนสอบเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้แล้ว แต่ไม่มีเงินเรียน ไม่มีเงินเสียค่าเทอม จนต้องคิดสั้นตัดสินใจฆ่าตัวตาย เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารเพื่อเข้าไปถึงตัวเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือกลุ่มเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย เพราะไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปเรียน ยังเป็นการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วน อย่าลืมว่าเด็กกลุ่มเสี่ยงหลายคนไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ เด็กกลุ่มเสี่ยงหลายคนไม่มีวิทยุ ไม่มีโทรทัศน์ ตนจึงอยากเสนอให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) บรรจวิชาสวัสดิการสังคม ให้เด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้เรียน และครูอาจารย์ในโรงเรียนต้องสอนให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รู้เรื่องกองทุนเงินกู้ยืมเรียน ซึ่งในวิชาสวัสดิการสังคมดังกล่าวนี้จะครอบคลุมเนื้อหาในหลายเรื่อง อาทิ บัตรทอง 30 บาท บัตรประกันสังคม ค่าแรงขั้นต่ำ การเข้าเรียนโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน รวมไปถึงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ การสอนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่พลเมืองก็ควรบรรจุอยู่ในรายวิชาสวัสดิการสังคมนี้ด้วย เพื่อให้นักเรียนได้รู้และเข้าใจถึงเรื่องสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

"วิชาในกลุ่มนี้ยกร่างเนื้อหาไม่ยาก ผมยินดีเป็นโต้โผให้ โดยจะเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมในการยกร่างหลักสูตร เพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาว่าเด็กควรจะต้องเรียนรู้ในรายละเอียดเรื่องอะไรบ้าง ส่วนจำนวนหน่วยกิตของวิชาสวัสดิการสังคมนั้น เสนอว่าเรียนเพียง 1 หน่วยกิต เรียนเพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และเรียนเพียง 1 ภาคเรียนเท่านั้น โดยอาจจะให้เกรดเพียงแค่ผ่านหรือไม่ผ่าน หรืออาจจะให้เกรด 1 เกรด 2 เกรด 3 หรือเกรด 4 ก็แล้วแต่จะคิดกัน แต่ต้องเป็นวิชาบังคับ ไม่ให้เป็นวิชาเลือก ถ้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เห็นชอบด้วย ผมก็ยินดีช่วย และเชื่อมั่นว่ารายวิชาสวัสดิการสังคมนี้จะช่วยเหลือเด็กที่คิดสั้นด้วยเหตุผลไม่มีเงินเรียนได้" รองอธิการบดี มศว กล่าว

หน้า 23